



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ โทร.๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๗-๘

ที่ ทส.๑๖๑๘.๒/ ๐๑๓๑๓ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ท้องที่อำเภอชัยบาดาล อำเภอลำสนธิ อำเภอโคกเจริญ และอำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ที่ ๓๗๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่อำเภอชัยบาดาล อำเภอลำสนธิ อำเภอโคกเจริญ และอำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี เรียนมาเพื่อทราบสำหรับส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และศูนย์ป่าไม้ลพบุรี ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดผู้มีรายชื่อตามคำสั่งทราบและปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด (เอกสาร ๓ แผ่น)

(นายสมบูรณ์ อีร์บัณฑิตกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

สำเนา

คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ที่ ๓๙๓ /๒๕๖๕

เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่อำเภอชัยบาดาล อำเภอลำสนธิ อำเภอโคกเจริญ
และอำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

ด้วยกรมป่าไม้ ได้อนุมัติ “แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่” ในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่อำเภอชัยบาดาล อำเภอลำสนธิ อำเภอโคกเจริญ และอำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
และได้สั่งการให้ดำเนินการต่อไปตาม “แนวทางการปฏิบัติตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับ
พื้นที่ พฤษภาคม ๒๕๖๒” รายละเอียดตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๓.๓/๗๒๔๑ ลงวันที่ ๒๘
เมษายน ๒๕๖๕

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ได้พิจารณาแล้ว จึงออกคำสั่งให้บุคคลผู้มีรายชื่อ
ตามบัญชีแนบท้าย ไปปฏิบัติงานตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ที่กรมป่าไม้ได้อนุมัติ
ข้างต้น ดังนี้

๑. “โครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้” เป็นการปฏิบัติงานในพื้นที่ลุ่มน้ำ ๑,๒ ก่อนมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เพื่อนำเอามาตรการสำหรับกลุ่ม ๓ ไปปฏิบัติ และให้เจ้าหน้าที่
ตามโครงการฯ ทำการสำรวจจัดเตรียมข้อมูลจำเพาะ สำหรับพื้นที่ที่จัดทำโครงการรองรับการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรการสำหรับกลุ่ม ๔ และกลุ่ม ๒ ด้วย

๒. ปฏิบัติการ “โครงการป้องกันรักษาป่าแบบมีส่วนร่วม” โดยสร้างการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการป้องกันรักษาพื้นที่คงสภาพป่าของแต่ละหมู่บ้านตามแผนที่ ขนาดเนื้อที่ที่ได้จากการจัดทำแผนการ
จัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

๓. “โครงการปลูกป่าแบบมีส่วนร่วม” เป็นการปฏิบัติงานในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๑,๒ หลังมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เพื่อนำเอามาตรการสำหรับกลุ่ม ๔ ไปปฏิบัติ

๔. “โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ” เป็นการปฏิบัติการในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓,๔,๕ หลังมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เพื่อนำเอามาตรการสำหรับกลุ่ม ๒ ไปปฏิบัติ

๕. พื้นที่เป้าหมายและเนื้อที่การปฏิบัติงานปรากฏตามบัญชีแนบ

๖. การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม “แนวทางการปฏิบัติตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและ
ป่าไม้ระดับพื้นที่ พฤษภาคม ๒๕๖๒”

๗. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (งบลงทุน)
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการ
บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม กิจกรรมหลักจัดการที่ดินป่าไม้ในระดับพื้นที่ กิจกรรม
โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

๘. ให้รายงานผล...


๘. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๓.๓/๓๒๔๑
ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ คำสั่งใดขัดหรือแย้งให้ยกเลิกและให้ใช้
คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงนาม) สมบูรณ์ ชีร์บัณฑิตกุล
(นายสมบูรณ์ ชีร์บัณฑิตกุล)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

สำเนาถูกต้อง


(นายกิตติคม อันพาวา)
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย

คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) /๒๕๖๕ ลงวันที่ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕
เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ท้องที่อำเภอชัยบาดาล อำเภอลำสนธิ อำเภอโคกเจริญ และอำเภอสระโบสถ์
จังหวัดลพบุรี

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
๑	นายสมเกียรติ โอภาส	หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนา ป่าไม้ชัยบาดาล	หัวหน้าชุดปฏิบัติการ	
๒	นายปวศิลป์ มีบุญ	นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน	ประจำชุดปฏิบัติการ	
๓	นายพิชญะ สະທີ	เจ้าหน้าที่ตรวจป่า	ประจำชุดปฏิบัติการ	
๔	นายวสันต์ ปานคะเชนทร์	เจ้าหน้าที่ตรวจป่า	ประจำชุดปฏิบัติการ	
๕	นายบรรจง เจริญสูง	เจ้าหน้าที่ตรวจป่า	ประจำชุดปฏิบัติการ	
๖	นางสาวพรรณณี เกตุพันธ์	เจ้าหน้าที่ธุรการ	ประจำชุดปฏิบัติการ	
๗	นายจิรพันธ์ ลือพันธ์	ช่างสำรวจ	ประจำชุดปฏิบัติการ	
๘	นายรัฐพล วรรณวิเศษ	เจ้าหน้าที่ป่าไม้	ประจำชุดปฏิบัติการ	
๙	นายนพดล ฤาคุณ	นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน	ประจำชุดปฏิบัติการ/ เลขานุการ	